

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **2299** /UBND-NC  
V/v phát động phong trào thi đua  
xây dựng nông thôn mới và  
cải cách hành chính

Đắk Nông, ngày **05** tháng 5 năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- Các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động "*Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất*". Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Nông, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về phong trào xây dựng nông thôn mới được nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể, đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay toàn tỉnh đã có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Thủ tục hành chính được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và công khai đúng quy định, nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, bớt trùng lặp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; đầu mối các cơ quan, đơn vị được thu gọn. Đã thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước các cấp được đầu tư khang trang, nhất là bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả....

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định:

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Tổ chức phong trào còn mang nặng tính hình thức, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Công tác cải

cách hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, một số thủ tục hành chính còn rườm rà; bộ máy công kênh, chồng chéo, tinh giản biên chế còn chậm; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý.

\* Phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục các khó khăn, để tạo động lực thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 5 năm 2016-2020. UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông" giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

**Đối với Phong trào "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới":** Phần đầu đến năm 2020 có 18 xã đạt 19 tiêu chí; 01 huyện đạt chuẩn về nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Năm 2017 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí.

**Đối với phong trào "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông":** Phần đầu nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020; thực hiện đồng bộ Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 07/11/2014 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng. Đặc biệt tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020".

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong công tác tổ chức phong trào thi đua, vận động các thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, hiệu quả thiết thực và bền vững.

3. Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức "Phong trào Đăk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" và Kế hoạch tổ chức phong trào "Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông" các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các vấn đề cấp bách của từng đơn vị, địa phương để tổ chức, triển khai các phong trào thi đua chuyên đề, tạo động lực thúc đẩy "Người người thi đua, ngành ngành thi đua" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

4. Tập trung đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh khen thưởng tràn lan. Quan tâm khen thưởng kịp thời đến công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các đối tượng ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đăk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông".

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến để làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Báo Đăk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở thêm chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời lượng để tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

UBND tỉnh kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Đăk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW (b/c);
- Cụm Thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC-Ph.

36

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bôn**